

MacBook Pro

ก่อนใช้ MacBook Pro ให้อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งาน MacBook Pro ที่ support.apple.com/guide/macbook-pro เก็บรักษาเอกสารประกอบไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยและการดูแล

ดู "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน MacBook Pro

การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยิน

ในการป้องกันอันตรายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดฟังในระดับเสียงที่ดังมากเป็นระยะเวลาสั้น ส่วนข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินได้ที่ apple.com/sound

การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

MacBook Pro มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบซึ่งอาจรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ดู "ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน MacBook Pro

การสัมผัสกับความร้อนเป็นระยะเวลานาน

MacBook Pro ของคุณอาจอุ่นขึ้นนาระหว่างการใช้งานตามปกติ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรระวัง MacBook Pro ของคุณไว้บนพื้นที่ทำจากไม้แข็ง ไม้ทน และเบาะอากาศไม่ได้ในขณะที่ใช้งานหรือชาร์จอยู่ ใช้สายป้อนไฟ ในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้ร่างกายของคุณสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์แม่เหล็กไฟของอุปกรณ์เป็นระยะเวลานานในขณะที่กำลังทำงานหรือเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากกลไกสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเหตุให้สายเคเบิลหรือเกิดการบาดเจ็บ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการรับรู้ความร้อนที่สัมผัสกับร่างกาย

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับระเบียบข้อบังคับให้ท่านได้บนอุปกรณ์ เลือกเมนู Apple > > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นคลิก ในส่วนของระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลเพิ่มเติมด้านระเบียบข้อบังคับนี้อยู่ใน "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน MacBook Pro

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ENERGY STAR®



ในฐานะผู้ค้าของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจที่จะทำให้การกำหนดค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR โครงการ ENERGY STAR คือการร่วมมือกันของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ช่วยลดประหยัดเงินและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ไปที่ energystar.gov

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาพร้อมการดัดแปลงทาง โดยตั้งให้คอมพิวเตอร์มีการพักเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ในการเรียกคืนการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ปุ่มแอมป์บนหน้าจอ

ข้อมูลด้านการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรืออะแดปเตอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ต้องกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การคัดแยกและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรืออะแดปเตอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ระหว่างการกำจัดจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้แน่ใจว่าวิธีการรีไซเคิลนั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล จุดรวบรวมขยะรีไซเคิลสารที่ถูกต้องของคุณ และความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ไปที่ apple.com/th/environment

แบตเตอรี่ในตัวและการชาร์จ

แบตเตอรี่ในตัวควรเปลี่ยนหรือได้รับการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดการลุกไหม้ หรือเกิดการระเบิด การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้จาก Apple อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการทำงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่ในตัวต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ให้กำจัดแบตเตอรี่ตามกฎหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไปที่ apple.com/th/batteries/service-and-recycling สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จ ให้อ่าน "ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ" ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน MacBook Pro

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้ MacBook Pro ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และของพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งท่านได้ที่ apple.com/th/legal/sla

เนื้อหาการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple จะให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมที่ท่านำมาในด้านข้อบกพร่องของวัสดุและการประกอบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่ถือเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก Apple ไม้ได้เป็นการรับประกันหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้ในทางที่ผิด ในการเข้ารับบริการ ให้โทรศัพท์มาที่ Apple หรือเข้าไปที่ Apple Store หรือร้านค้าของผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจาก Apple โดยตัวเลือกของบริการที่นั่นจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านเข้ารับบริการ และอาจจำกัดไว้เพียงแต่ในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ท่านำมา อาจมีค่าธรรมเนียมการโทรและค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ Apple จะพิจารณาขอ เปลี่ยนเครื่อง หรือคืนเงินค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณตามดุลยพินิจที่เห็นควร หากคุณส่งการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกต้องภายใต้การรับประกันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับเต็มและข้อมูลรายละเอียดเรื่องการขอรับบริการซึ่งมีให้ท่านได้ที่ apple.com/th/legal/warranty-support หรือ apple.com/th-th ผลประโยชน์จากการรับประกันเป็นส่วนของสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น คุณอาจต้องเตรียมหลักฐานรายละเอียดการซื้อเมื่อการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้